

# Phong trào thi đua yêu nước của hội viên, phụ nữ Thái Bình



Đường hoa phụ nữ xã Thái Thượng (Thái Thụy).

Ảnh: TRẦN TUẤN

Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã trở thành động lực để các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh phát huy tinh thần lao động sáng tạo, tham gia các hoạt động xã hội mang ý nghĩa thiết thực, góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh.

Chị Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh cho biết: Các phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", "Giải việc nước, đảm việc nhà" và cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", "Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang" đã được các cấp hội phụ nữ cụ thể hóa thành phong trào phù hợp với đặc thù địa bàn

và đối tượng để động viên, thu hút phụ nữ tham gia. Từ các phong trào, đã phát hiện nhiều gương phụ nữ điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, đặc biệt là lao động nữ trực tiếp, phụ nữ làm kinh tế giỏi, phụ nữ có thành tích trong xây dựng nông thôn mới... Các gương điển hình đã được tuyên truyền nhiều kênh, tạo tinh lan tỏa trong cộng đồng và xã hội.

Chị Đoàn Thị Dung, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn An Phúc, xã Lê Lợi (Kiến Xương) có chồng là nạn nhân chất độc da cam. Trước đây kinh tế gia đình rất khó khăn, tuy nhiên chị luôn dành thời gian quan tâm, chăm sóc, động viên các con cố gắng học tập và cùng chồng quyết tâm vươn lên để thoát nghèo. Chị Dung cho biết: Ban đầu với nguồn vốn ít ỏi, tôi tiết kiệm chi tiêu trong gia đình để đầu tư vào chăn nuôi lợn. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, dần dần tăng số lượng đàn vật nuôi của gia đình. Xác định chăn nuôi mang lại nguồn thu nhập chính cho gia đình, vì vậy tôi dồn hết công sức và tâm huyết vào đó. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc. Sau bao năm vất vả làm kinh tế gia trại, gia đình chị Dung dần ổn định và làm ăn khá giả, mỗi năm có thu nhập trên 130 triệu đồng.

Là Chủ tịch Hội LHPN xã Phú Châu (Đông Hưng), chị Mai Thị Luyện đã dành nhiều thời gian tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia sinh hoạt hội để nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chị em và có giải pháp giúp đỡ phù hợp. Chị cùng Ban Chấp hành Hội vận động hội viên tiết kiệm được hơn 987 triệu đồng cho 45 lượt hội viên vay phát triển kinh tế; giới thiệu và dạy nghề cho trên 200 hội viên; duy trì các hộ gạo tình thương để tặng

phụ nữ và trẻ em nghèo; vận động ủng hộ hàng chục triệu đồng để tặng quà các đối tượng chính sách, người nghèo dịp lễ, tết. Bên cạnh việc tham gia công tác, chị Luyện còn tranh thủ ngày nghỉ và lúc chiều tối tham gia lao động sản xuất cùng gia đình, ủng hộ phong trào xây dựng nông thôn mới của địa phương. Từ các phong trào do Hội phát động và tinh thần nêu gương của chị Luyện, cán bộ, hội viên phụ nữ ở Phú Châu đã tích cực thực hiện các tiêu chí phong trào thi đua, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Đây là hai trong hàng nghìn điển hình tiên tiến được biểu dương thường xuyên tại các hội nghị trên nhiều lĩnh vực được các cấp hội bình xét trong 5 năm (2015 - 2020) qua các phong trào thi đua. Ở lĩnh vực nào, các chị cũng luôn nỗ lực vượt lên chính mình, gạt hải được nhiều thành công. Đặc biệt là trên lĩnh vực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, các cấp hội đã hỗ trợ thành lập 10 hợp tác xã, 22 tổ hợp tác có phụ nữ quản lý, hỗ trợ gần 400 phụ nữ khởi nghiệp; khai thác, tín chấp từ các nguồn vốn vay các ngân hàng với số dư trên 2.000 tỷ đồng cho hội viên, phụ nữ vay vốn, phát triển sản xuất; giúp 1.262 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo. Cán bộ, hội viên, phụ nữ đã thực hiện thành

công hơn 500 công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; trồng và chăm sóc gần 1.000km đường hoa; các cơ sở hội giúp thêm 4.000 gia đình hội viên đạt tiêu chí gia đình 5 không, 3 sạch.

Bên cạnh đó, các cấp hội chú trọng hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững và rèn luyện phẩm chất phụ nữ tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang. Các cấp hội đã ủng hộ xây dựng, sửa chữa 125 ngôi nhà tình thương trị giá 4,46 tỷ đồng; thăm, hỏi, tặng quà phụ nữ, trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trị giá hơn 20 tỷ đồng. Các cấp hội cũng xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Thời gian tới, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh để duy trì và tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ tới tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, nhân rộng điển hình tiên tiến, những mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả tới toàn thể phụ nữ, giúp nâng cao đời sống, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

QUAN PHƯƠNG

## THÀNH PHỐ Hơn 200 người tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện



Cán bộ, công nhân chức và người dân tham gia hiến máu tình nguyện.

Tại phường Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình), Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố vừa tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện.

Với thông điệp "Mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại", ngày hội đã thu hút sự tham gia của trên 200 cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức khối các ngành hàng thương mại, Liên đoàn Lao động thành phố, Bệnh viện Đa khoa thành phố và 10 phường, xã trên địa bàn. Để tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người khi đến tham gia hiến máu tình nguyện, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố đã phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức bố trí người hướng dẫn làm các thủ tục nhanh gọn, các địa điểm lấy máu thuận lợi nên trong đợt này Ban Chỉ đạo đã thu nhận được 136 đơn vị máu để bổ sung vào kho lưu trữ máu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Như vậy, tính từ đầu năm 2020 đến nay, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu thành phố đã tổ chức 3 đợt hiến máu tình nguyện với số lượng máu thu được trên 400 đơn vị máu.

MINH NGUYỆT

## HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN ĐÔNG HƯNG Nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện

Từ đầu năm đến nay, Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hưng đã có nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ người nghèo, người khó khăn.

Hội đã vận động các cơ quan, xí nghiệp, các nhà hảo tâm thăm hỏi, tặng quà với trị giá trên 1 tỷ đồng cho 3.790 người; cứu trợ đợt xuất 516 trường hợp bị tai nạn, mắc bệnh hiểm nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Hỗ trợ 2,22 tấn gạo cho 37 hộ gia đình khó khăn. Hội Chữ thập đỏ huyện còn trao 25 suất học bổng do quỹ EDF Nhật Bản tài trợ và xây dựng 2 công trình vệ sinh tại Trường Tiểu học Đông Quang, Trường Tiểu học và THCS Đông Kinh. Đặc biệt, trong 3 tháng phòng, chống dịch Covid-19, lượng máu khan hiếm, Hội Chữ thập đỏ huyện đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa huyện tổ chức 2 đợt hiến máu tình nguyện thu nhận 435 đơn vị máu; cấp phát trên 13.000 khẩu trang miễn phí, trên 1.000 tờ rơi tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 cho nhân dân trong huyện.

## Giúp phụ nữ nghèo, khó khăn

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 5 năm qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Đông Hưng đã có nhiều hoạt động thiết thực giúp phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Các cấp hội đã tổ chức trao quà nhân các dịp lễ, tết cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên 427 triệu đồng, 4.704kg gạo, hỗ trợ 2.470 ngày công, 190 áo ấm, tặng 1.141 thẻ bảo hiểm thân thể, 19 thẻ bảo hiểm y tế. Có 41 lượt cơ sở hội xây dựng mô hình giúp phụ nữ thoát nghèo bằng việc trao tặng con giống cho 349 hộ gia đình với tổng số tiền trên 92 triệu đồng. Các cơ sở hội đã duy trì và xây dựng 130 cấp lá yêu thương tặng 130 học sinh có hoàn cảnh khó khăn mỗi tháng 100.000 - 500.000 đồng/năm học; trao 5 suất học bổng trị giá 13 triệu đồng, tặng 355 hũ gạo tình thương cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi tháng từ 10 - 15kg gạo và trao trong 1 năm.

THU HIỀN

# Bảo đảm an toàn giao thông đường thủy mùa mưa bão

Nằm ở hạ lưu của các sông lớn giáp Biển Đông, tỉnh ta có mạng lưới giao thông đường thủy đa dạng, có 80 bến đò ngang với gần 100 phương tiện đang hoạt động với lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông khá đông. Đặc biệt, trong mùa mưa bão, lưu lượng dòng chảy trên các tuyến sông tăng cao, nhiều điểm có xoáy nước, phức tạp về luồng lạch... tiềm ẩn nhiều rủi ro xảy ra tai nạn giao thông đường thủy.

Thượng tá Phí Văn Tuyến, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết: Theo dự báo của các cơ quan chức năng, mùa mưa bão năm nay sẽ phức tạp hơn. Để bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, ngay từ đầu năm, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh, các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, các địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, gắn tuyên truyền



Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân mặc áo phao khi đi phà.

Luật Giao thông đường thủy nội địa với công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm. Ban An toàn giao thông tỉnh chỉ đạo ban an toàn giao thông các địa phương duy trì hoạt động các mô hình: "Bến phà văn hóa - an toàn", "Bến đò văn hóa - an toàn", "Đoạn, tuyến

sông văn hóa - an toàn"... Phòng Cảnh sát giao thông đã tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh xây dựng kế hoạch, chỉ đạo công an các huyện, thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy. Các mô hình bến phà, bến đò, cầu

phao, đoạn tuyến sông văn hóa, an toàn, văn minh với các hoạt động cụ thể phù hợp với đặc điểm địa bàn đã phát huy hiệu quả tích cực bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy. Do đó, nhiều năm liên tiếp ta không để xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông

đường thủy, bảo đảm tuyệt đối an toàn về tính mạng và tài sản, phương tiện vận tải khách ngang sông. Công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành và các địa phương chặt chẽ, hiệu quả hơn, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, thay đổi nhận thức, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các chủ phương tiện tham gia giao thông đường thủy nội địa.

Trung tá Trần Cao Sơn, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông đường thủy thành phố Thái Bình cho biết: Để bảo đảm tuyệt đối an toàn trong mùa mưa bão, đơn vị đã tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy đối với phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, cảng, bến thủy nội địa. Đồng thời, tập trung xử lý các hành vi vi phạm đối với chủ phương tiện như chở quá số người, không hướng dẫn và sắp xếp hành khách mang áo phao, dụng cụ nổi đúng quy định... Bên cạnh đó, đơn vị thực hiện công tác vận động xây dựng phong trào "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước" trên tất cả các tuyến, địa bàn đường thủy trọng điểm.

Qua đó, đánh giá kết quả, hiệu quả cũng như những hạn chế, đề xuất hình thức vận động xây dựng văn hóa giao thông đường thủy phù hợp tình hình mới.

Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Phòng Cảnh sát giao thông chủ động bảo đảm lực lượng, phương tiện, vật tư phòng, chống lụt, bão sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, yêu cầu chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện phải có giấy đăng ký, đăng kiểm, phương tiện còn giá trị lưu hành, thiết bị an toàn và phao cứu sinh đầy đủ; người điều khiển phương tiện phải có chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định. Qua kiểm tra đã lập biên bản xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông đường thủy như: phương tiện không đủ khách không đăng ký, đăng kiểm, chở quá tải, quá số người quy định; người điều khiển phương tiện không có chứng chỉ chuyên môn, kiên quyết không để các phương tiện không đủ điều kiện hoạt động trên tuyến đường thủy nội địa.

NGUYỄN TÙNG

# Nuôi cá lồng trên sông thu lãi hơn 200 triệu đồng/năm

Phát huy lợi thế của địa phương nằm giáp sông Hồng là điều kiện thuận lợi về nguồn nước để phát triển nghề nuôi cá lồng, gia đình ông Phan Tiến Hùng ở thôn Nguyệt Lâm 3, xã Vũ Bình (Kiến Xương) là hộ đầu tiên trong xã mạnh dạn đầu tư nuôi cá lồng trên sông, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Gia đình ông Hùng là một trong những hộ làm nông nghiệp tại địa phương nên kinh tế gia đình hết sức khó khăn. Trước đây ông cũng tận dụng diện tích ao, vườn thối cũ để cải tạo trồng cây ăn quả, nuôi cá thương phẩm nhưng do diện tích nhỏ hẹp nên hiệu quả kinh tế cũng không cải

thiện được là bao. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, ông được biết mô hình nuôi cá lồng trên sông cho hiệu quả kinh tế cao, từ đó ấp ủ ý tưởng phát triển mô hình nuôi cá lồng trên đoạn sông Hồng chảy qua địa phương. Ông lần lượt sang các tỉnh để tham quan, tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm nuôi cá lồng trên sông rồi về áp dụng. Năm 2010, được chính quyền địa phương nhất trí, ông tìm địa điểm phù hợp và vay vốn bắt tay vào đầu tư làm 10 lồng nuôi cá với tổng diện tích 360m<sup>2</sup> (bình quân 36m<sup>2</sup>/lồng). Trước khi bắt tay vào nuôi trồng thủy sản, ông cũng dành thời gian tìm hiểu những giống cá phù hợp nuôi trên sông cho giá

trị kinh tế cao và được thị trường ưa chuộng. Sau khi tìm hiểu, ông quyết định đưa giống cá lăng vào nuôi kết hợp với một số giống cá bản địa như trắm, chép, rô phi.

Do có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất và nắm vững kỹ thuật trước khi nuôi nên mô hình nuôi cá lồng của gia đình ông luôn phát triển và cho thu nhập ổn định qua các năm. Ông Hùng cho biết: Nuôi cá lồng trên sông mang lại hiệu quả kinh tế cao, tuy nhiên vốn đầu tư ban đầu lớn, đặc biệt là phải đối diện với những rủi ro trong mùa mưa bão. Nếu thời tiết thuận lợi, dòng nước ổn định, không có dịch bệnh và người nuôi nắm vững

được kỹ thuật nuôi cũng như chuẩn bị tốt các biện pháp phòng, chống thiên tai để bảo vệ các lồng nuôi cá thì cho hiệu quả kinh tế cao và ổn định. Từ mô hình nuôi cá lồng trên sông, mỗi năm gia đình tôi thu hoạch và xuất bán ra thị trường khoảng 100 tấn cá thương phẩm với thu nhập gần 1 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí đầu tư sản xuất cho lãi trên 200 triệu đồng. Mô hình tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động với thu nhập từ 3 - 5 triệu đồng/người/tháng.

Chia sẻ về kinh nghiệm nuôi cá lồng trên sông, ông Hùng cho biết thêm: Khác với cách nuôi cá trong ao, nuôi cá lồng trên sông tận dụng được nhiều lợi thế về mặt nước do dòng chảy liên

tục nên nước ít bị ô nhiễm. Vì vậy, nuôi cá lồng quan trọng nhất là khâu chủ động các biện pháp phòng bệnh cho cá, người nuôi nên thường xuyên vệ sinh lồng, bè, lưới sạch sẽ, tạo thông thoáng để lưu thông nước trong và ngoài lồng giúp cá không bị thiếu ô xy; dùng vôi bột cho vào túi vải, treo ở các góc lồng, chủ yếu treo ở góc lồng phía đầu nguồn nước chảy để vôi tỏa ra khử trùng môi trường nước, hạn chế phát sinh mầm bệnh. Đặc biệt, thường xuyên bổ sung vitamin C, sử dụng tỏi xay nhuyễn cho cá ăn liên tục từ 7 - 10 ngày/tháng với định lượng phù hợp để tăng sức đề kháng. Vào mùa mưa bão phải kiểm tra, tu

sửa lại lồng nuôi, chuẩn bị phương tiện, dụng cụ neo giữ bảo đảm lồng nuôi vững chắc, đối với lồng nuôi cần phải đầy nắp lồng để tránh

thất thoát cá. Thường xuyên theo dõi tốc độ sinh trưởng, kiểm soát nguồn thức ăn, cần nhắc số lượng nuôi trong những tháng cao điểm

của mùa mưa bão, lũ, nắng nóng... bảo đảm cho cá phát triển tốt và hạn chế tối đa thiệt hại về kinh tế.

THANH HUÂN



Mô hình nuôi cá lồng trên sông của gia đình ông Hùng tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động với thu nhập từ 3 - 5 triệu đồng/người/tháng.